



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>การจัดสรร รมต.</p> <p>-เสนอข่าว ความเคลื่อนไหวการจัดตั้งรัฐบาล หลังจบการโหวตนายกฯ โดยเฉพาะการจัดสรร รมต. โควตารัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ซึ่งในดีลแรกที่ ปชป.ได้กระทรวงพาณิชย์, เกษตรฯ และการพัฒนาสังคมฯ ส่วน ภท.ได้คมนาคม, สาธารณสุข และท่องเที่ยวฯ นั้น แกนนำพรรคยังยืนยันเงื่อนไขเดิม ใช้ระบบพรรคการเมือง โดยผู้บริหารพรรคจะเป็นผู้เจรจาพูดคุย แล้วเอาเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และจะมีการแถลงความชัดเจนจากนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรค ปชป. ในเร็วๆ นี้</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐคมชัดลึก แนวนหน้า สำนักข่าวไทย ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ Nationtv สปริงนิวส์ Workpointnews Chiangmainews ThaiPBS Mthai ศูนย์ข่าวแปซิฟิก เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ไอเอ็นเอ็น ช่อง 3 ช่องone</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เดิมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยผลการตรวจสอบกัญชาของกลาง 18 ตัน จากที่รับมาทั้งหมด 22 ตัน เบื้องต้น พบกัญชา 2 ตันสามารถนำไปใช้วิจัยและพัฒนาได้ แต่มีเพียง 7 กิโลกรัมที่นำไปใช้สกัด (น้ำมัน)ทางการแพทย์ ซึ่งคาดว่าจะกลางเดือน มิ.ย.นี้ เตรียมพิจารณาแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาล 3 แห่ง และมหาวิทยาลัยอีก 8 แห่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนา ส่วนที่เหลืออีก 16 ตัน ตรวจพบยาฆ่าแมลงและโลหะหนักปนเปื้อนเกินมาตรฐาน ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จึงเตรียมนำไปทำลายต่อไป ส่วนจะนำกัญชาของกลางมาตรวจเพิ่มเติมอีกหรือไม่ จากตัวอย่าง 22 ตัน นำไปใช้ได้เพียง 7 กิโลกรัม ต้องประเมินความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่อย่างไร</p> <p>ด้าน นพ.พิเชฐ บุญยัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ทางกรมฯใช้มาตรฐานการตรวจหาสารเคมีและสารปนเปื้อนในกัญชาของกลาง ทั้ง 38 ตัวอย่าง ตามระบบสากล แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบแรก มาตรฐานทั่วไปตามประกาศ อย. ซึ่งใช้หาสารกำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้ ยาฆ่าแมลง และตรวจหาโลหะหนัก เช่น แคดเมียม ที่มีผลกระทบต่อกระดูก สารหนู ที่มีผลต่อทางเดินอาหาร รวมถึงปรอทและตะกั่ว ที่มีส่วนให้เกิดมะเร็ง ซึ่งพบว่าทั้ง 38 ตัวอย่าง ไม่ผ่านมาตรฐาน แบบที่ 2 มาตรฐานตำรายาสมุนไพรไทย พบเพียง 1 ตัวอย่างจากทั้งหมด ที่มีค่าแคดเมียมไม่เกินมาตรฐาน ทั้งนี้สำหรับผู้ถือครองกัญชาที่ต้องการส่งตรวจหาสารปนเปื้อนสามารถทำได้ แต่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ตั้งแต่ 2,000-12,000 บาท ตามชนิดการตรวจว่าเป็นสารชนิดใด ส่วนกัญชา 7 กิโลกรัมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้นั้น ต้องมาตรวจสอบอีกครั้งว่าจะนำมาสกัดแบบหยาบ สกัดกึ่งบริสุทธิ์และสกัดบริสุทธิ์ ก่อนนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายต่อไป</p> <p>ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ขณะนี้ อย.ได้เปิดศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา ที่มีลักษณะของการรายงานผลการใช้งานของ 4 กลุ่ม ที่ประกอบด้วย 1. กลุ่มประชาชนทั่วไป 2. กลุ่มเครือข่ายที่ช่วยดูแลผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาของประชาชน 3. กลุ่มผู้วิจัย และ 4. กลุ่มเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยทั้ง 4 กลุ่ม สามารถเข้ามารายงานผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา โดยระบุที่มา ชนิด ขนาดและผลการใช้งานและอาการข้างเคียง ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำมาสนับสนุนเป็นข้อมูลทางวิชาการ หรือวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นความปลอดภัยและประสิทธิผลต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สิริ ชัยเสรี รองอธิบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวถึง ความคืบหน้าการเตรียมโรงเรียนในการปลูกกัญชา ว่า หลังจากร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มไอยู) กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนทางเลือก ขณะนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร อยู่ระหว่างพัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมปลูกกัญชาแล้ว คาดจะมีการนำต้นอ่อนกัญชาไปปลูกในระบบปิดช่วงกลางเดือน มิถุนายนนี้ พร้อมกับ มทร.อีสาน หลังจากนั้นจึงจะเข้าสู่กระบวนการในโรงเรียนเพื่อให้ต้นกัญชาได้ออกดอก โดยเบื้องต้นกรมการแพทย์แผนไทยมีความต้องการกัญชาสด 1 ตัน ซึ่งประสงค์จะใช้ในส่วนของใบกัญชามาปรุงตำรับยาแพทย์แผนไทย และใช้ดอกในบางตำรับ ส่วนสายพันธุ์ที่ปลูกจะเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่มีการนำมาใช้ปรุงยาตำรับยาแผนไทยในพื้นที่อยู่แล้ว</p> <p>หากได้ผลผลิตในส่วนของใบ จะส่งมอบผลผลิตให้กับโรงพยาบาล อาจารย์ผืน อาจาโร จ.สกลนคร เพื่อนำไปปรุง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ยาตำรับไทย คาดจะได้ผลผลิตในอีก 3 เดือน ขณะเดียวกัน มก.วิทยาเขตสกลนคร ยังจะร่วมลงนามเอ็มโอยูกับ องค์การเภสัชกรรม (อก.) ในปลายเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อนำผลผลิตบางส่วนที่ได้กัญชามาใช้ในทางการแพทย์อีกด้วย นอกจากนี้ มก.วิทยาเขตบางเขน โดยคณะวิทยาศาสตร์ ยังอยู่ระหว่างขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์ แผนไทยกรม ขณะนี้อยู่ระหว่างพูดคุยกันในรายละเอียด</p> <p>-เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้สภาเกษตรกรฯ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารและเตรียมพื้นที่ปลูกเนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเหมือนกับมหาวิทยาลัย จึงมีกระบวนการดำเนินการหลายขั้นตอนล่าช้ากว่าหน่วยงานอื่น ขอชี้แจงว่าการที่สภาเกษตรกรฯ ได้ร่วมมือปลูกกัญชา ไม่ได้เป็นการปลูกเพื่อขาย แต่เพื่อส่งผลิตตามกฎหมายและนำมาใช้ทางการแพทย์</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า มติชน สำนักข่าวไทย เว็บไซต์สปริงนิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>แนวคิดรพ.งฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ถึงกรณีกรมการค้าภายในมีแนวคิดรพ.งฟ้าว่า ยังไม่ทราบรายละเอียดขอไปศึกษาข้อมูลก่อน ส่วนที่มีรายงานข่าวผู้บริหารระดับสูงของสมาคมรพ.เอกชนเสนอให้ สธ. รับผิดชอบเรื่องของรพ.เอกชนทั้งหมดรวมถึงค่ายาและบริการทางการแพทย์ คิดว่าทุกอย่างต้องร่วมมือกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ</p> <p>-นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ที่ปรึกษาสมาคม รพ.เอกชน กล่าวว่า สนับสนุนแนวคิดกรมการค้าภายใน หาก รพ. ในเครือฯ เข้าข่ายที่ก.พาณิชย์รับได้ ก็พร้อมเข้าร่วมเป็นรพ.งฟ้า เพราะผู้ป่วยที่มาจะได้มั่นใจเรื่องราคา แนวคิดดังกล่าวจึงถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นทางออกที่ถูกต้องจะทำให้ประชาชนเลือกได้ถูก คงมีรพ.เอกชนมาร่วมติดธงฟ้าแน่นอน แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ รพ.เพราะรพ.เอกชนก็มีหลายแบบ</p> <p>-น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า มองการทำ รพ.งฟ้าสามารถทำได้ไม่มีปัญหาเพราะใครก็สามารถเข้าไปใช้ได้ ประเด็นสำคัญ ก.พาณิชย์ต้องควบคุมราคาและค่ารักษาพยาบาลไม่ให้แพงเกินไปได้จริง</p> <p>-นางปรีณันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า เป็นแนวความคิดที่ดีที่จะสร้างทางเลือกในการรับบริการพยาบาลในรพ. เอกชน แต่ต้องทำให้ดีมีกรวางแผน ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นชุดหลุมฝังประชาชน เหมือนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีทุกสิทธิ ที่ยังพบปัญหาและข้อร้องเรียน คนไข้บางคนไม่ทราบสิทธิก็หลงจ่าย เพราะสถานพยาบาลไม่แจ้ง จนมีเรื่องร้องหน่วยงานรัฐ (สบส.) ให้ดำเนินการตรวจสอบ แต่กลับไม่เอาผิดกับ รพ.เอกชน ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ทำให้เรื่องนี้ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่</p> <p>-นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เผยว่า ที่ประชุมใหญ่องค์การอนามัยโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้รับรองมติสนับสนุนความโปร่งใสของตลาดยา วัคซีนและผลิตภัณฑ์กับบริการทางการแพทย์ เพื่อให้ประเทศสมาชิกเพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเกี่ยวกับราคาจริงของยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงการติดตามผลของความโปร่งใสต่อราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดูแลราคาและค่าบริการทางการแพทย์ของ ก.พาณิชย์ โดยเฉพาะประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เรื่อง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรคเวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา</p> <p>- นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงความคืบหน้าจัดทำโครงการ รพ.งฟ้า ว่า กรมฯ อยู่ระหว่างการรอข้อมูลราคาซื้อขายยาและค่าบริการที่รพ.เอกชนต้องแจ้งฐานข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดภายใน 45 วัน พร้อมกับเปิดรับข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลทางการแพทย์ มาประกอบการพิจารณา ก่อนเชิญรพ.ที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีการกำหนดราคาและค่าบริการการเข้ารักษาที่สมเหตุสมผลและไม่คิดกำไรสูงเกินไป มาร่วมโครงการรพ.งฟ้าต่อไป ไม่คิดว่าจะมีแต่รพ.ขนาดกลางและเล็กเท่านั้น ตามที่ตั้งข้อสังเกต เชื่อว่า รพ.ระดับ 3 ดาว 4 ดาว ก็อยากร่วมโครงการ โดยโครงการน่าจะมีความคืบหน้า หลังได้ข้อมูลจากรพ.และได้จัดทำฐานข้อมูลเสร็จแล้ว ประมาณกลางเดือนก.ค. รูปแบบคงเป็นการเชิญมาชี้แจงและทำความเข้าใจ ไม่ใช่เปิดสมัคร แต่หวังว่าจะมีไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนรพ.เอกชน 353 แห่งที่จะเข้าร่วมโครงการ</p> <p>-เสนอบทความ ขอสนับสนุนกรณีกรมการค้าภายในตรวจสอบรพ.เอกชนคิดค่ารักษาเกินจริง แต่มองอีกด้านหนึ่งทางสธ.ต้องหันมามองตัวเองว่า รพ.ของรัฐบาลมีปัญหาคนไข้ล้มหรือบริการไม่ดี ซึ่งจะต้องปรับปรุงการทำงานด้วยอย่าไปอ้างเหตุผลว่างบประมาณไม่พอหรือขาดหมอ ขาดนางพยาบาล หรือเครื่องมือแพทย์ เพราะทุกรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก จนกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวง เกรตเอที่นักการเมือง พรรคการเมืองแย่งกันเข้ามาบริหารควบคุม แต่รัฐมนตรีที่จะเข้ามาบริหารงานเป็นคนคุณภาพระดับเกรตเอ หรือไม่ ?</p>
	คดีเมจิกสกิน

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน สยามรัฐ แนวหน้า คมชัดลึก . ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน ไทยรัฐ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์sanook เว็บไซต์ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์อมรินทร์ทีวี เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. นายประพนธ์ อางตระกูล ที่ปรึกษา อัย. ร่วมแถลงการ ดำเนินคดีออกหมายเรียกกลุ่มศิลปิน ดารา เน็ตไอดอล ที่ร่วมกันกระทำความผิดในการรีวิวสินค้าเครื่องสำอางที่ กระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 โฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงและ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือเป็นการหลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร 13 คน พล.ต.อ.วิระชัยเปิดเผยว่า ในส่วนศิลปินดาราที่ร่วมกันรีวิวสินค้าเครื่อง สำอางทาง อัย.ได้พิจารณาแล้วมีผู้กระทำความผิดทั้งหมด 13 ราย และได้เข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเป็นที่ เรียบร้อยแล้วตามความผิด พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 โฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความ จริง 10 คน และความผิด พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็น เท็จ 3 คน โดยให้มาพบพนักงานสอบสวนวันที่ 11, 12 และ 13 มิถุนายนนี้ ในคดีนี้ได้เรียกศิลปินดารามาให้ปากคำ ทั้งหมด 54 คน วันนี้พบความผิด 13 คน และยังมีสื่อดาราที่คาดว่าจะเข้าช่วยความผิดอีก 24 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการ พิจารณาของ อัย. ส่วนที่เหลือนอกจากนี้อีก 17 คน ได้เปรียบเทียบปรับไปแล้วเพราะเป็นความผิดเล็กน้อย อัตรา เปรียบเทียบปรับไม่เกิน 5,000 บาท</p> <p>ด้านนายประพนธ์ เปิดเผยว่า ดาราที่ถูกออกหมายเรียกดำเนินคดีในครั้งนี้ เพราะตัวผลิตภัณฑ์อาหาร กำหนด ไว้ว่าใครจะโฆษณาต้องขออนุญาตก่อน ถ้าไม่ขออนุญาตแล้วไปโฆษณา มีความผิดฐานไม่ได้รับอนุญาต ส่วนดาราที่ถูก เปรียบเทียบปรับเพราะส่วนหนึ่งจากการพิจารณา ข้อความที่โฆษณาไม่เข้าข่ายเป็นเท็จหรือหลอกลวงเพียงแต่อาจ ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณา ส่วนศิลปินดาราที่ถูกออกหมายเรียกวันนี้ 13 รายนั้น เนื่องจากมีอัตราโทษจำคุก จึงต้องมีการ ร้องทุกข์ดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวน ส่วน 24 รายที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณามีอัตราโทษ จำคุก เช่นเดียวกัน เพราะตัวผลิตภัณฑ์อ้างสรรพคุณสามารถลดต้นแขน ขา ลดไขมันส่วนเกินเป็นถ้อยคำต้องห้าม เพราะ อัย.มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาไว้แล้ว</p> <p>สำหรับศิลปินดาราที่ถูกออกหมายเรียกครั้งนี้ประกอบไปด้วย "ป๊อปป๊อป" สุทธิดา อุดมศิลป์ "ขวัญ" อุษามณี พูล เกิด "ใต้ฝุ่น KPN" กนกฉัตร มารยาทอ่อน "เพชรจำ" วิเชียร กุศลมโนมัย "นิวเคลียร์" ھرรรษา จิงวิวัฒน์วงศ์ "เมย์" พิชญ์นาฏ สาขากร "โซล่า" "มาร์ช" จุฑาภูมิ ภัทรกำพล "ฝ้าย แอมฟายน์" ณัฐหทัย แสงเพชร "ก้อย" รัชวิน วงศ์วิริยะ จุฑารัตน์ net idol เอสเธอร์ และ "ตุ๊กติว" ธีรวัฒน์ บุตรตะยา</p>
<p>คมชัดลึก เว็บไซต์อมรินทร์ทีวี เว็บไซต์กระปุก คมชัดลึก เว็บไซต์ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์ทีวีเวิร์คพอยท์ เว็บไซต์แนวหน้า ข่าว ช่องone สปริงนิวส์ เดลินิวส์ออนไลน์</p>	<p>คนไข้ใจร้อนบพยบาล</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีมีการเผยแพร่คลิปคนไข้ชายตะโกนตำท้อพยาบาลด้วยถ้อยคำหยาบคาย ก่อนจะเข้าทำร้ายด้วย การตบหน้าพยาบาลสาว</p> <p>-นพ.ทศนเทพ ยิ้มแย้ม ผอ.รพ.ปลวกแดง กล่าวชี้แจงว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.62 มีคนไข้มารับการ รักษาอย่างหนาแน่น ผู้ก่อเหตุเป็นคนไข้เก่าที่จะมาล้างแผลทุกวัน เมื่อเห็นคนไข้รอคิวจำนวนมาก จึงเข้ามาสอบถาม พยาบาลที่ห้องฉุกเฉิน ว่ามีกี่คิว รอนานหรือไม่ พยาบาลแจ้งว่า คนไข้เยอะยังตรวจสอบให้ไม่ได้ว่ามีกี่คิว ขอให้ไป ลงทะเบียนก่อนถึงจะรู้ว่ากี่คิว จากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินออกมาจากห้องฉุกเฉินก่อนจะต่อว่าพยาบาลปฏิบัติหน้าที่อยู่ บริเวณด้านนอกห้องฉุกเฉินด้วยถ้อยคำหยาบคาย หลังจากนั้นได้ตบหน้าพยาบาล โดยคนไข้ที่มารออยู่ด้านหน้า รวมทั้งญาติคนไข้รายอื่น ๆ ได้เข้าช่วยเหลือพยาบาลก็ถูกทำร้ายไปด้วย จากนั้นผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไป ซึ่งได้เข้าแจ้ง ความต่อที่ สภ.ปลวกแดง เพื่อให้ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี</p>
<p>สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 9 แนวหน้า คอลัมน์ รอบโลกวันนี้</p>	<p>การระบาดของโรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รรมว.สธ. กล่าวภายหลังประชุม บอร์ดสปสช. ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ เครือข่ายหน่วยบริการรพ.ราชวิถี มอบวัคซีนหัดรวมให้กับกรมควบคุมโรค 1 แสนโดส เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ให้ วัคซีนหัดตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ปีงบประมาณ 62 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกวาง ไว้ ปี 63 ขจัดโรคหัดให้หมดไป และไม่พบอัตราการป่วย คาดว่า วัคซีนนี้จะส่งมอบได้ภายในเดือนส.ค.นี้ สำหรับการ จัดซื้อวัคซีน ให้ครอบคลุมกลุ่มเสี่ยงนั้น สำนักงบฯได้อนุมัติงบกลาง จัดซื้อวัคซีน 54.15 ล้านบาท แต่ไม่เพียงพอ ส่วนที่เหลือให้ สปสช. มอบให้กรมควบคุมโรคแทน โดยคาดว่าจะการมอบวัคซีนจะดำเนินการในเดือนส.ค.นี้ เพื่อฉีด ให้กับเด็กกลุ่มเป้าหมายอายุ 0-7 ปี และผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนรวมถึง กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากทั้ง เรือนจำ ค่าย ทหาร และโรงงาน</p> <p>-เสนอข่าว ก.สาธารณสุขสหรัฐ รายงานว่า ยอดผู้ติดเชื้อโรคหัดในสหรัฐในปีนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุดในรอบ 25 ปี มีจำนวนถึง 1,001 คน ทั้งที่สามารถป้องกันได้ นับเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องให้ผู้คนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนและทำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ความเข้าใจ หลังจากผู้ปกครองไม่ยอมให้ลูกหลานมาฉีดวัคซีนเนื่องจากมีความเชื่อผิด ๆ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่พบผู้ติดเชื้อในนครนิวยอร์ก นอกจากนี้ ยังพบการแพร่ระบาดของเชื้อโรคหัดตามรัฐต่าง ๆ อีกอย่างน้อย 26 รัฐ เจ้าหน้าที่กล่าว ย้ำว่าการฉีดวัคซีนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างมากในการป้องกันโรคหัดระบาดและช่วยยุติการระบาดในปัจจุบันได้</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.ได้กำชับกรมควบคุมโรค และสสจ.ทั่วประเทศ เร่งรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ โรคหนองใน โรคซิฟิลิส รวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเองและช่วยให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรค รับผิดชอบต่อคู่และสังคม</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ข้อมูลในปี 60 พบว่า วัยรุ่นมีแนวโน้มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นอายุเฉลี่ย 13-15 ปี และไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกประมาณร้อยละ 30 กรมฯได้รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนและวัยทำงาน เพื่อการป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การท้องไม่พร้อม เน้นในสถานศึกษาและชุมชน และสนับสนุนถุงยางอนามัยให้หน่วยบริการสุขภาพทุกแห่งผ่าน สคร. 12 เขต สคร.เขตเมือง สสจ. 76 จังหวัด และรพ.รัฐทุกแห่ง จัดทำแพ็คเกจถุงยางอนามัยให้มีความสะดวกในการพกพา ให้เยาวชนในช่วงการจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งสื่อมวลชนและสื่อที่เยาวชนสนใจ</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรณีสูตินรีแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี พบเด็กหญิงอายุ 13 ปีตั้งครรรก่อนวัยอันควร การตั้งครรรในเด็กอายุต่ำกว่า 19 ปี ถือว่าเป็นกลุ่มเฉพาะที่จะต้องมีการดูแลติดตามให้ความรู้ และเน้นให้ฝากครรรโดยเร็ว จะได้รับการดูแลจนถึงหลังคลอดอย่างปลอดภัย และได้รับการดูแลทางด้านจิตใจและสังคมด้วย จะมีการประสานนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาดูแลช่วยเหลือและให้ทางเลือกเด็กได้ตัดสินใจ โดยดูจากความพร้อมต่าง ๆ เช่น การเรียนระหว่างตั้งครรร การเรียนต่อหลังคลอด การเลี้ยงลูกที่เกิดมาอย่างไร หรือหากไม่พร้อมจะมีการอุปถัมภ์อย่างไร หลังจากมี พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการตั้งครรรในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างไปออกกฎเกณฑ์ของหน่วยงานเพื่อดูแล และช่วยเหลือเด็กวัยรุ่น จากการดำเนินการร่วมกัน พบว่า การตั้งครรรในวัยรุ่นต่ำกว่า 19 ปีลดลง คาดว่าสิ้นแผนการดำเนินการน่าจะลดลงมาได้ถึง 20:1,000 แต่เป้าหมายจริง ๆ ตามสากลจะอยู่ที่ 10:1,000 และจะดูแลเพื่อป้องกันการตั้งครรรซ้ำก่อนที่จะมีความพร้อมด้วย การตั้งครรรในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีลงมาจะต้องเข้าสู่โปรแกรมในการคุ้มครองเด็กด้วย เพราะอาจเป็นการตั้งครรรโดยที่ตัวเด็กไม่ได้มีความเข้าใจ เพราะด.ญ.ปัจจุบันมีการโตเร็ว อายุเพียง 11-12 ปีก็มีประจำเดือนแล้ว สาเหตุที่เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีตั้งครรร คือ เข้าใจว่าเป็นแฟนหรือคบกันแต่ยังไม่เข้าใจในความสัมพันธ์ ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ 1.คบกับผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเยอะ เด็กอาจเข้าใจว่าเป็นแฟน แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ จึงตามมาด้วยการมีเพศสัมพันธ์ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการคุมกำเนิด และ 2.คบกับคนในวัยเดียวกันหรืออายุมากกว่าเล็กน้อย แต่หากเป็นเด็กอายุน้อยกว่านี้มักจะพบว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว เว็บไซต์ ThaiPBS</p> <p>เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>เตือนระวังเห็ดพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนที่เก็บหรือซื้อเห็ดป่ามาปรุงอาหารรับประทานให้ระมัดระวังอาจเป็นเห็ดพิษ ทำให้เสียชีวิตได้ คือ เห็ดระโงกพิษ ซึ่งจะมีก้านสูง กลางดอกหมวกจะนูนเล็กน้อย มีกลิ่นค่อนข้างแรง นอกจากนี้ยังมี เห็ดเมือกไครเหลือง ซึ่งจะมีเมือกปกคลุมและมีสีดอกเข้ม การทดสอบความเป็นพิษของเห็ด เช่น การจุ่มขี้เถ้าลงในหม้อต้มเห็ด การนำไปต้มกับข้าวสาร หรือใช้ปูนกินหมากป้ายที่ดอกเห็ด ถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำ ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการยืนยัน อาการหลังรับประทานเห็ดพิษ คือ จะคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หรือถ่ายอุจจาระเหลว ไม่ควรซื้อยากินเองหรือไปรักษาที่หมอพื้นบ้าน การช่วยเหลือเบื้องต้นคือกระตุ้นให้ผู้ป่วยอาเจียน รับประทานน้ำไปพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการรับประทานเห็ดโดยละเอียดพร้อมก็นำตัวอย่างเห็ดพิษไปด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นางวิภากรณ์ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสจ.เชียงใหม่ เผยว่า ได้รับรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษรายล่าสุดที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นชาย อายุ 30 ปี ไม่มีสัญชาติ เป็นรายที่ 2</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ Chiangmainews</p>	<p>ที่เสียชีวิต พบว่ารับประทานเห็ดระโงกตีนตัน จากนั้นอาเจียนเป็นน้ำสีเหลือง ถ่ายเหลว คลื่นไส้ ทานไม่ได้ ตาเหลือง ตัวเหลือง และเสียชีวิตจากไตและตับวาย เตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากการรับประทานเห็ดพิษโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากรับประทานเห็ดแล้วมีอาการผิดปกติ ไม่ควรซื้อยามากินเองหรือรักษาหมอพื้นบ้าน ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่รพ.</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ป้องกันเด็กจากควันทูบหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยควันทูบหรี่มีสารเคมีมากกว่า 7,000 ชนิด และมีมากกว่า 60 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง หากบุคคลในบ้านสูบบุหรี่ เด็กจะหายใจเอาควันทูบหรี่เข้าสู่ร่างกาย ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของเด็กเพิ่มขึ้น ทำให้เด็กที่เป็นโรคที่ได้อยู่แล้วมีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ภาวะการตายของทารกเฉียบพลัน และส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและพัฒนา วิธีป้องกันเด็กจากควันทูบหรี่ควรปฏิบัติ ดังนี้ ไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ไม่สูบบุหรี่ใกล้เด็กหรือคนท้อง หลีกเลี่ยงพาเด็กไปในสถานที่ที่มีโอกาสเจอควันทูบหรี่ พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กโดยไม่สูบบุหรี่</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปรารธนา ประสงค์ดี นพ.สสจ.ชัยนาท เปิดกิจกรรม Big Cleaning จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ที่ ร.ร.บ้านท่าไม้ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองชัยนาท ได้เร่งรัดกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและกำจัดลูกน้ำยุงลายโดยขอความร่วมมือในทุกระดับทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกสัปดาห์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ว่า ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย. 62 พบมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 39,933 ราย โดยเฉพาะช่วงเดือน ม.ค.มี.ค. มีตัวเลขผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงเดือนละประมาณ 10,000 ราย แต่ในเดือน เม.ย. จำนวนผู้ป่วยลดลงเหลือ 5,846 ราย ดังนั้น จึงได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง นอกจากโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว กทม. ยังมีความเป็นห่วงโรคไข้เลือดออก ซึ่งปี 2562 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 1,447 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เป็นผู้เสียชีวิตในพื้นที่เขตหนองจอก 1 ราย ซึ่งเป็นเด็กอายุ 3 ขวบ เขตบางแค 1 ราย อายุ 26 ปี ได้สั่งการให้สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง 50 เขต ลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนร่วมดูแลบ้านเรือนเพื่อไม่ให้แหล่งหลบซ่อนของยุง เก็บขยะเพื่อกำจัดภาชนะต่าง ๆ ที่อาจมีน้ำขังได้</p>
<p>ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ระบบการแพทย์ 5G</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาม.ดิจิทัล ม.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ม.ขอนแก่น และ กสทช. ทวีคูณแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษาและจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G (5th Generation คือ ระบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุคที่ 5) ซึ่ง ม.ขอนแก่น มีความพร้อมอยู่แล้วด้านศูนย์วิจัยต่าง ๆ ทั้งด้านการแพทย์และการเกษตร หากนำเทคโนโลยี 5 จี มาปรับใช้กับโครงการวิจัย เช่น ถ่ายภาพจอตาของผู้ป่วยเป็นไฟล์ดิจิทัล และส่งรูปไปที่เซ็นเซอร์ให้ช่วยวิเคราะห์ จะช่วยแพทย์ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาลได้มาก</p> <p>ด้าน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า กสทช. ที่ประชุมมีมติว่าควรดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ม.ขอนแก่น กับ กสทช. ในวันที่ 20 มิ.ย. นี้ โดยมีแนวโน้มจัดตั้งศูนย์ 5 จี ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ และจะเริ่มดำเนินการเรื่องการแพทย์และสาธารณสุข และเกษตร เป็นหลัก</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>สารเจือปนในโรตีสายไหม</p> <p>-เสนอข่าว นายวีระชัย นาคมาศ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เผยว่า ทางจังหวัดพร้อมกับหน่วยงานสาธารณสุขเชิญกลุ่มผู้ประกอบการร้านโรตีสายไหมกว่า 100 ร้าน มาประชุมที่ห้องประชุม รพ.พระนครศรีอยุธยา ภายหลังจากที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเปิดเผยผลสำรวจ การสุ่มเก็บตัวอย่างโรตีสายไหม 13 ร้านค้า พบว่ามี 6 ร้านตัวอย่าง มีสารกันบูดเกินค่ามาตรฐานเจือปนอยู่ ซึ่งได้ให้ทุกร้านค้ามาประชุมทำความเข้าใจและหาข้อตกลงร่วมกันว่าจะต้องทำโรตีสายไหมให้ปลอดภัย เร่งรัดกำกับลักษณะกลับคืนมา เป็นสินค้าของฝากชื่อดังของจังหวัด ขอฝากไปถึงนักท่องเที่ยวให้สังเกตเลือกซื้อโรตีสายไหมจากร้านที่ติดตราสัญลักษณ์สินค้าโอท็อปและตราอาหารปลอดภัย</p>
<p>ช่องวัน เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p>พบไข่มุกเต็มท้องเด็กหญิงวัย 14</p> <p>-เสนอข่าว เด็กหญิงวัย 14 ปีในมณฑล เจ้อเจียง ถูกนำตัวส่งแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลประชาชนเมืองจูจี หลังจากเกิดอาการปวดท้อง ท้องบวม และมีปัญหาขับถ่ายเป็นเวลาหลายวัน หลังเข้ารับการรักษา ที่ สแกน ช่องท้อง แพทย์พบว่า ในกระเพาะอาหาร ลำไส้และทวารหนักของคนไข้รายนี้ มีเม็ดไข่มุกไม่ย่อยเป็นร้อยลูก เรียงเป็นแถว ก่อนจ่าย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>Nationtv.</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>ยาระบายช่วยให้คนใช้ขับถ่ายไข่มุกออกจากร่างกาย</p> <p>ด้าน นพ.หยุ หสิง ผอ.โรงพยาบาล เตือนว่า ไข่มุกในขานม ทำจากแป้งมันสำปะหลัง ไม่ใช่อาหารย่อยง่าย นอกจากนี้ พ่อค้าแม่ค้าบางคนยังเติมส่วนประกอบเพิ่มความเหนียวหนึบเข้าไปอีก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อระบบย่อยอาหารได้ หากบริโภคปริมาณมาก</p> <p>-เสนอข่าว แฟนเพจ Drama-addict โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า ไม่ใช่หนแรกที่มีข่าวลือว่า กินขานมไข่มุกแล้วไส้อุดตัน แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีลือหลายหน แต่พอสื่อหลักของจีนไปตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็ไม่เจอสักราย มีแต่ภาพกับกระทุ้งในเน็ตลอยๆ</p> <p>ส่วนกรณีล่าสุด ฝากแอดมินเพจ @อ้ายจง เช็กข่าวมา ไม่มีสื่อหลักของจีนนำเสนอ มีแต่พวกเว็บท้องถิ่นเล็กๆ สำหรับตัวไข่มุกในขานมไข่มุก มันคือขนมแผ่นหยวน ทำจากแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งปกติย่อยง่ายมาก กินแป็บๆ ก็ย่อยหมดละ การจะบอกว่ากินขานมไข่มุกแล้วไปอุดตันลำไส้ เป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ ยกเว้นว่ามีปัญหาเรื่องลำไส้อยู่ก่อน เช่น มีเนื้องอก หรือพังผืดในท้อง แล้วเกิดลำไส้อุดตัน ดังนั้นไม่ต้องกลัวไส้อุดตันจากขานมไข่มุก ไร้สาระ ถ้าจะกลัว กลัวเบาหวานดีกว่าเพราะใส่น้ำตาลน้ำกล้วมาก</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch